



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาค ค) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการประเมินภาค ค ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังมีความรุนแรง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ โดยวิธีการตรวจ ATK เป็น Positive (พบเชื้อ) หรือ RT - PCR เป็น Detected (พบเชื้อ) ไม่สามารถเข้ารับการประเมินตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดได้ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาค ค) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกำหนดวิธีการหรือรูปแบบในการประเมิน ภาค ค ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ (ภาค ค) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ โดยวิธีการตรวจ ATK เป็น Positive (พบเชื้อ) หรือ RT - PCR เป็น Detected (พบเชื้อ) ให้แจ้งรายชื่อมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ที่ Line ID : <https://bit.ly/๓KLZ๓Gx> ในวันและเวลาราชการ และส่งเอกสารหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ ทาง E-mail : nsw๑๘peo@gmail.com ก่อนถึงกำหนดรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ของตนเอง

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ส่งไฟล์เอกสารเพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ค ก่อนถึงกำหนดรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ของตนเอง ทาง E-mail : nsw๑๘peo@gmail.com ประกอบด้วย

๒.๑ เพิ่มสะสมงาน ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตามแบบเอกสารแนบท้ายประกาศ กศจ.นครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเลข ๑

๒.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ระดับการศึกษา และระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบ สาคติการปฏิบัติการสอน ตามแบบเอกสารแนบท้ายประกาศ กศจ.นครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายเลข ๒

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้รายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ผ่านระบบออนไลน์ จากสถานที่รักษาตัวหรือสถานที่กักตัว เท่านั้น

๔. กรณีมีเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดผลเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายใด ไม่แจ้งรายชื่อขอรับการประเมิน ภาค ค และไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์



Line ID
<https://bit.ly/3KLZ3Gx>